

3.1 หน่วยงานภายใน ได้แก่แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน ห้องชันสูตร ห้องจ่ายยา/เภสัชกรรม ห้องเวชระเบียน ฝ่ายประกันสังคมฝ่ายเวชกรรมสังคม/สุขาภิบาลและกลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ/รักษาผู้ป่วยวัณโรค และส่งผู้ป่วยมาขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคที่คลินิกวัณโรค ของโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคที่มารับบริการตรวจวินิจฉัย/รักษาในทุกแผนกต้องได้รับ การขึ้นทะเบียนครบทุกคน

3.2 หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำ นักงานป้องกันควบคุมโรค และสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับรพ./สถาน บริการ ให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานวัณโรคตามแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติสนับสนุน ด้านวิชาการ และช่วยประสานงานในการติดตามผู้ป่วยที่ขาดยานอกพื้นที่

3.3 หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น/ชุมชน ช่วยในการติดตามผู้ป่วยกรณีผู้ป่วยขาดยา หรือรักษา ไม่ต่อเนื่อง และประสานในการส่งผู้ป่วยไปรับประทานยาใกล้บ้านในชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาล/สถานบริการ โดยร่วมกับสำ นักงานป้องกันควบคุมโรคและสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมด้านความรู้ ทักษะการดำเนินงานควบคุมวัณโรค และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกัน

5. จัดตั้งคลินิกวัณโรค โรงพยาบาลควรจัดให้มีคลินิกวัณโรคเพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค สถานที่ ให้บริการแก่ผู้ป่วยควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อากาศโปร่งมีการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสมมีแสงแดด/แสงสว่างส่องถึง และไม่ควรเป็นห้องปรับอากาศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล มีการจัดบริการผู้ป่วยในการส่งสิ่งส่งตรวจและการรับยา รวมถึงการสนับสนุนการกินยาโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ป่วยวัณโรค เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาหายในผู้ป่วย

6. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำระบบทะเบียนรายงาน เพื่อทราบสถานการณ์วัณโรคของโรงพยาบาล และการประเมินผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล/สถานบริการนั้น

#### การกำกับติดตามการดำเนินงานวัณโรค

วัตถุประสงค์หลักของการกำกับงานวัณโรคเพื่อประเมินและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานให้เร็วที่สุด วิธีการแก้ปัญหาเน้นการหาสาเหตุเพื่อแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุของปัญหานั้นๆ การวางแผนกำ กับงานวัณโรคโดยจัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ดำ เนินตามกรอบเวลาที่กำหนดนอกจากนั้น รายงานวัณโรครอบ 3 เดือนเช่นรายงานการค้นหาผู้ป่วยรายงานอัตรา การเปลี่ยนเสมหะจากบวกเป็นลบในช่วงการรักษาระยะเข้มข้น เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการกำกับการดำเนิน งานวัณโรค การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผลใน ทุกระดับ ดังนี้

ก) ระดับสถานบริการ สามารถนำผลการรักษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ในสถานพยาบาล

ข) ระดับจังหวัด เขต และประเทศ สามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ระดับจังหวัด และระดับประเทศ บอกถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกรวบรวมและนำไปประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานแผนงานวัณโรคของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานนั้น ต้องดำเนินงานควบคู่ไปกับการกำกับ และการ ติดตาม รวมทั้งการเก็บข้อมูลในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันที่และได้ข้อมูล ที่ถูกต้องในการวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค การเก็บ